

สัญญาเลขที่ MRG5280189

## การจ่ายเงิน

งบประมาณรวม	ในวงเงิน 459,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
	เป็นงบประมาณของ สกว. จำนวน 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นงบประมาณของ สกอ. จำนวน 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
งวดที่ 2	จำนวน 159,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นงบประมาณของ สกว. จำนวน 99,000.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เป็นงบประมาณของ สกอ. จำนวน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) จ่ายภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากผู้ให้ทุนเห็นชอบรับรายงานประจำปี 1 และรายงานการเงินประจำปี 1
งวดที่ 3	จำนวน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เป็นงบประมาณของ สกอ. จำนวน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทนการวิจัย สำหรับช่วง 6 (หก) เดือนสุดท้ายของโครงการ จ่ายเมื่อผู้ให้ทุนเห็นชอบรับรายงานฉบับสมบูรณ์ และได้รับรายงานการเงินฉบับสุดท้ายแล้ว

## หมายเหตุ

- กรณีหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนอยู่ในสถาบันที่ให้เงินเดือนเกิน 2 (สอง) เท่าของเงินเดือนในระบบราชการ (คิดจากฐานเงินเดือนเริ่มต้น) จะได้รับเงินค่าตอบแทนการวิจัยเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้รับทุนที่อยู่ในระบบราชการ
- สกว. จะเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่ สกอ. รับผิดชอบ เมื่อได้รับงบประมาณจาก สกอ. แล้ว

**สัญญารับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่**

ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการ : การพัฒนากระบวนการทางการคำนวณใหม่สำหรับการตรวจหาการชักและบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการชักเพื่อช่วยในการประเมินและวินิจฉัยโรคลมชัก

Development of New Computational Algorithms for Epileptic Seizure Detection and Seizure Onset Zone Localization Assisting In Epilepsy Evaluation and Diagnosis

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งอยู่ที่ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2552 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย นายโอภาส เขียววิชัย ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคำนวณระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ให้ทุน" ฝ่ายที่หนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 85 ถนนวาริน-เดชอุดม ตำบลเมืองศรีโค ย่าเกอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกุล ตำแหน่ง อธิการบดี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับทุน" ฝ่ายที่สอง และ [redacted] ฝ่ายที่สาม ทั้งสามฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

**ก. การให้และรับทุน**

ข้อ 1. ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินตามสัญญานี้ให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามกำหนดเวลา และเงื่อนไขในเอกสารแนบหมายเลข 2 และตามระเบียบต่าง ๆ ของผู้ให้ทุน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนากระบวนการทางการคำนวณใหม่สำหรับการตรวจหาการชักและบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการชัก" ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "โครงการวิจัย" หรือ "โครงการ" ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 (สอง) ปี [redacted] (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาดำเนินการของโครงการวิจัยไม่เกิน

ข้อ 2. ผู้ให้ทุนจะจ่ายเงินตามสัญญาให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนเป็นงวด ๆ ตามกำหนดเวลา และเงื่อนไขในเอกสารแนบหมายเลข 2 และตามระเบียบต่าง ๆ ของผู้ให้ทุน

หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนจะต้องใช้เงินทุนที่ได้รับตามสัญญา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยตามสัญญานี้เท่านั้น และจะต้องใช้อย่างประหยัดและเหมาะสม ตามระเบียบการเงิน บัญชี และพัสดุของผู้ให้ทุน ตลอดจนจัดเตรียมหลักฐานการรับเงินและการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ให้ทุนตรวจสอบได้ทุก 6 (หก) เดือน หรือตามที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควร และในกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งต้องพิจารณาว่าการใช้เงินเพื่อดำเนินการของหัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ทั้งสามฝ่ายตกลงให้ผู้ให้ทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ผู้รับทุนจะไม่หักเงินทุนวิจัยของโครงการนี้เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมใด ๆ (Indirect or overhead cost) ทั้งสิ้น